



ที่ อว 0603.18/ว 1787

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก 65000

31 สิงหาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ “PTTEP English Quiz 2023”

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. โครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ “PTTEP English Quiz 2023” จำนวน 1 ชุด
 2. แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 ชุด
 3. กติกาและระเบียบการแข่งขัน จำนวน 1 ชุด

ด้วย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด กำหนดจัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ “PTTEP English Quiz 2023” สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและให้ได้รับประสบการณ์ในการใช้ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการแข่งขันตอบปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียดโครงการและระเบียบการแข่งขันตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งมีกำหนดจะจัดโครงการและทางผู้จัดขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 – 16.00 น. (จำนวน 1 วัน) ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก ให้อยู่ร่วมโครงการจนถึงเวลา 16.00 น. (เนื่องจากจะมีการประกาศผลรางวัลทุกรางวัลพร้อมกัน และในปีนี้มีเพิ่มรางวัลพิเศษสำหรับทีมที่ไม่ได้เข้ารอบ 12 ทีม หากทีมใดกลับก่อนหรือไม่อยู่ ทางผู้จัดโครงการให้ถือว่าสละสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์รับรางวัลที่หลังทุกกรณี)

ในการนี้ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงใคร่ขอเชิญจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ทีม ประกอบด้วย นักเรียน 2 คน และคุณครูผู้ควบคุมทีม 1 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (รับจำนวนจำกัด 70 ทีมเท่านั้น) ทั้งนี้ ท่านสามารถส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2566 โดยรับเอกสารการสมัครฉบับจริงที่ลงนามโดยผู้อำนวยการโรงเรียนเท่านั้น วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สิริมาส เห่งรัมย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ



โครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ “PTTEP English Quiz 2023”

โดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด

1. หลักการและเหตุผล

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยเน้นการเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวรให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมีพันธกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิตที่รอบรู้และมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษานานาชาติ เน้นให้เกิดการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาข้ามชาติและข้ามวัฒนธรรม ให้บัณฑิตมีความพร้อมในการประกอบอาชีพข้ามชาติได้ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาวิทยาลัยนานาชาติจึงตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาบัณฑิตให้มีความพร้อมในระดับแรก คือการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เนื่องจากเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและการแสวงหาความรู้ ตลอดจนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานข้ามชาติ นอกจากนี้พันธกิจที่สำคัญอีกด้านหนึ่ง คือ การทำหน้าที่บริการวิชาการแก่สังคม วิทยาลัยนานาชาติ จึงมุ่งเน้นที่จะให้บริการส่งเสริมทางด้านวิชาการควบคู่ไปกับการพัฒนาความสามารถทางภาษาให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไปถึงประชาชน ชุมชน สังคม และเยาวชน ในฐานะเป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษาและเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ จึงเล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการและสนับสนุนสังคมให้มีความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่เป็นส่วนสำคัญของประเทศชาติต่อไป

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด เป็นหน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจในการสำรวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียม ในพื้นที่ปฏิบัติการผลิต โครงการเอส 1 ได้ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนท้องถิ่น และมีเจตนารมณ์ที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาให้กับสังคมตามแนวทางการจัดการศึกษายุคใหม่ ตามปรัชญาที่ว่า All for education and education for all ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด จึงเห็นสมควรจัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ “PTTEP English Quiz 2023” สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 จากโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 9 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย อุทัยธานี และอุตรดิตถ์ เพื่อให้ นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการแข่งขันทางด้านภาษาอังกฤษทำให้เกิดแรงจูงใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง อีกทั้ง ปลุกฝังให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก และพร้อมที่จะเป็นผู้นำเยาวชนอื่นๆ

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ ในการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ
2. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3. เพื่อให้ นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ จำนวน 3 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 PTTEP Competition Category 1st PTTEP (ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ปตท.สผ.)

หมวดที่ 2 Science and Environment (วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม)

หมวดที่ 3 Current Global Issues (ข่าวสารและสถานการณ์โลกภายใน 2 ปีที่ผ่านมา)

4. เพื่อประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของ บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เป็นที่รู้จักด้านการบริการวิชาการแก่สังคม